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 Hvernig var staðan í 
matvælafyrirtækjum fyrir 20-25 
árum varðandi menntunarþörf 
starfsmanna? 
 

 

 



                                                                             

 Hvað hentar fyrirtækjunum? 

 Hvernig er staðan í 
matvælafyrirtækjum í dag  
varðandi menntunarþörf 
starfsmanna? 

 
 



 

 Er eitthvað að breytast í 
matvælafyrirtækjum eða 
umhverfi þeirra? 



 

 Hvaða áhrif hefur nýlega breytt  
námskrá? 



 

 Hvaða áhrif hefur 
raunfærnimat? 



 

 Hvaða áhrif hafa greiðslur til 
fyrirtækja sem taka nema? 



 

 Hvernig geta skólarnir og 
fyrirtækin unnið betur saman? 



 

 Hver er þá þörf 
matvælafyrirtækja fyrir betur 
menntað starfsfólk í dag árið 
2012 og næstu 10 árin? 



 

 En hvernig fáum við unga fólkið 
til að koma í iðnnám? 



 Takk fyrir mig og til hamingju 
með dag iðnaðarins. 


